

THỦ LĨNH TRẺ ĐHQGHN TIẾP CẬN CÁC CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG MỀM TẠI TRẠI HÈ THỦ LĨNH 2024

TỪ NGÀY 29/6- 6/7/2024, TẠI HÀ NỘI, 4 CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN TẠI VÒNG “VƯỢT SÓNG” CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ THỦ LĨNH 2024 ĐÃ CHÍNH THỨC DIỄN RA VỚI SỰ THAM GIA CỦA TOP 100 ỨNG VIÊN XUẤT SẮC NHẤT CÙNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG BỔ ÍCH, THÚ VỊ.

AN BÌNH

Trại hè Thủ lĩnh là sáng kiến của Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân với mục tiêu tìm kiếm, phát hiện và ươm mầm học sinh, sinh viên có tố chất thủ lĩnh trong toàn ĐHQGHN. Sáng kiến này đã được Giám đốc chia sẻ tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2023, sau khi vượt qua nhiều chặng thử thách, 50 học viên xuất sắc đã được chọn lọc để thành lập Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ ĐHQGHN - hạt nhân của mạng lưới học sinh, sinh viên ĐHQGHN qua các thời kỳ. Năm nay, với sự trở lại đầy mới mẻ - Trại hè Thủ lĩnh 2024 mang đến 03 chặng hành trình đầy thú vị nhằm tìm ra các ứng viên bàn lĩnh, dám nghĩ, dám làm và trở thành “mầm xanh” ưu tú của ĐHQGHN, bao gồm các vòng: Ra khơi, Vượt sóng và Kéo lưới.

Vượt qua vòng "Ra khơi" đầu tiên, 100 học viên xuất sắc nhất của Trại hè Thủ lĩnh 2024 đã chính thức lộ diện, bước tiếp vào vòng thi tiếp theo - "Vượt sóng". Tại đây, 100 thủ lĩnh tập sự sẽ được chia làm 10 nhóm, mỗi nhóm 10 thành viên sẽ cùng nhau xây dựng 01 dự án liên quan đến các chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra. Nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng phục vụ cho quá trình triển khai dự án, các ứng viên đã được tham dự 04 lớp chuyên đề tập huấn cùng các vị diễn giả giàu kinh nghiệm. "Chúng tôi mong rằng đây sẽ là cơ hội để 100 ứng viên xuất sắc nhất Trại hè Thủ lĩnh 2024 phát triển các kỹ năng, kiến thức của bản thân một cách



toàn diện nhất. Thông qua các trải nghiệm, mỗi thành viên đều có thể định hướng và phát triển các dự án một cách hiệu quả không chỉ trong chương trình mà nhìn xa hơn, hướng về cộng đồng, từ đó đem lại những giá trị tích cực cho xã hội, để lại ấn tượng về hình ảnh của sinh viên ĐHQGHN luôn năng động, sáng tạo và đầy đủ các tố chất để trở thành một thủ lĩnh tài hoa trong tương lai"- Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Bí thư Đoàn ĐHQGHN Hứa Thanh Hoa cho biết.

Tại chuyên đề tập huấn kỹ năng đầu tiên - "Kỹ năng thiết kế ý tưởng và tư

duy sáng tạo", dưới sự dẫn dắt của giảng viên Hoàng Thị Hải Yến, Khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, các thủ lĩnh trẻ đã có thêm những kiến thức bổ ích về cách tư duy, khai thác sâu về một chủ đề, từ đó thiết kế, phát triển chúng một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Đồng thời, Top 100 thủ lĩnh trẻ xuất sắc cũng có cơ hội thực hành thông qua hoạt động làm việc nhóm, chia sẻ và thảo luận những ý tưởng sáng tạo cùng nhau.

Với chuyên đề "Kỹ năng quản lý và triển khai dự án", giảng viên Phan Hồng Giang, Khoa Khoa học Quản lý,

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã đưa ra những phân tích về các tình huống thực tiễn xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, giúp các nhóm có thêm những bài học và vận hành dự án của mình một cách chuẩn chỉnh và hiệu quả nhất.

Bước sang chuyên đề thứ 3 với chủ đề "Kỹ năng ra quyết định và làm việc nhóm hiệu quả", giảng viên Vũ Hải Trang, Khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã đưa ra những luận điểm nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ra quyết định hiệu quả, từ đó

phân tích, đánh giá một số trường hợp trong thực tiễn để các thủ lĩnh tập sự có thể cải thiện và đưa ra những hướng đi đúng đắn, phù hợp cho dự án của nhóm.

Kết thúc tập huấn, chuyên đề "Kỹ năng thuyết trình và phản biện dự án" do giảng viên Trần Đức Hòa, Khoa Thông tin thư viện, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN mang tới không chỉ chia sẻ về cách để làm sao có được một tư duy phản biện sắc bén, mà còn giúp Top 100 học viên xuất sắc của Trại hè Thủ lĩnh 2024 có những cách

tiếp cận mới để phần thuyết trình của các nhóm trong buổi bảo vệ dự án trước Hội đồng Ban Giám khảo tới đây được sắc sảo và thể hiện được hết các giá trị mà nhóm hướng đến.

Ứng viên Lê Phương Uyên, sinh viên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN cho biết: "Thông qua các buổi chuyên đề tập huấn, được nghe các vị diễn giả chia sẻ về những kiến thức, kỹ năng vô cùng bổ ích, là cơ hội tuyệt vời để bản thân tôi nói riêng và Top 100 ứng viên của Trại hè Thủ lĩnh nói chung được hoàn thiện bản thân hơn. Từ đó, có thêm tinh thần, ý chí chiến đấu để hoàn thành dự án của nhóm mình một



cách xuất sắc và hiệu quả nhất, đồng thời có thêm những bước chạy đà chất lượng trên con đường trở thành một thủ lĩnh mạnh mẽ trong tương lai".

Khép lại 4 chuyên đề tập huấn kỹ năng, Top 100 ứng viên xuất sắc nhất sẽ có thêm 1 tuần để hoàn thiện dự án và bước vào phần thi cuối cùng của vòng "Vượt sóng", nơi mà 10 nhóm dự án sẽ trình bày và bảo vệ các dự án của mình trước Hội đồng Ban Giám khảo. Dựa vào tổng số điểm của chặng 02, Hội đồng sẽ chọn ra 50 học viên xuất sắc nhất tham gia vào vòng cuối cùng "Kéo lưới"- diễn ra vào ngày 25 - 29/7/2024.